



URBAN INTERNATIONAL SCHOOL

# 2024 February Newsletter

[info@uihs.ca](mailto:info@uihs.ca) | [uihs.ca](http://uihs.ca)



## Thêm một học bổng xuất sắc khác!

UIS tiếp tục nhận nhiều tin tốt trong năm nay! Sau hai học bổng trị giá \$100.000 vào tháng 1, một học sinh khác của chúng tôi cũng đã nhận học bổng trị giá \$100.000 từ UofT! Tính tới thời điểm này, UIS đã nhận được tổng \$300.000 học bổng chỉ tính riêng từ UofT!!! Carmen – học sinh thứ ba nhận \$100.000 học bổng của UofT là một người luôn nhiệt tình giúp đỡ các học sinh khác trong học tập. Học sinh của UIS đã làm rất tốt, sự nỗ lực không ngừng của các bạn cuối cùng đã được đền đáp.



## Lễ khai giảng

Chúng tôi chào đón tất cả các học sinh mới nhập học với Urban International School. Lễ khai giảng kỳ tháng 2 là dịp để các học sinh mới gặp mặt và tham quan khuôn viên trường.



Các em được hướng dẫn về các nội quy và chính sách của trường, đồng thời nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt từ các giáo viên và Hội đồng học sinh của UIS.

## Criminal Harassment

without lawful authority and knowing that  
or recklessly as to whether the other person  
conduct referred to in subsection (2) that  
reasonably, in all the circumstances, the  
of anyone known to them.

in subsection (1) consists of

place to place the other person or anyone  
with, either directly or indirectly, the other  
dwelling house, or place where the other  
to them, resides, works, comes on business or  
conduct directed at the other person or any



## Buổi tọa đàm với Cảnh sát Toronto - Luôn cập nhật thông tin, tránh bị lừa đảo

Đảm bảo an toàn là ưu tiên hàng đầu tại UIS, cho dù là trong hay ngoài khuôn viên trường học hay trực tuyến. Hãy tham gia buổi tọa đàm thường niên về sự an toàn cùng chúng tôi vào Thứ 2, ngày 12 tháng 2 năm 2024. Chúng tôi hân hạnh được đón chào sĩ quan cảnh sát từ phân khu 32 của Toronto đến giáo dục học sinh UIS về sự nguy hiểm của lừa đảo qua điện thoại và lừa đảo bằng giọng nói, cũng như hướng dẫn cách để giữ an toàn trong bất cứ tình huống đe dọa có thể xảy ra trong suốt quá trình học tập tại Canada.



## Trở thành North UIS

Hãy sẵn sàng cho Giải Bóng rổ sắp tới của Urban International School. Hãy chuẩn bị tinh thần và tham gia cùng chúng tôi vào ngày 27, 28 và 29 tháng 2, cùng tận hưởng những cuộc tranh tài khốc liệt, những khoảnh khắc ấn tượng, chứng kiến sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đội, và có thật nhiều niềm vui. Đừng quên lưu lại sự kiện quan trọng này nhé. Trận đấu này không chỉ là một trò chơi; mà sẽ còn là một trải nghiệm khó quên!





## Cuộc thi Toán UW lớp 10 & 11

Chúc các học sinh tài năng của UIS sẽ thành công khi tham gia Cuộc thi Toán CEMC được tổ chức bởi Đại học Waterloo! Học sinh UIS lớp 10 và 11 sẽ tranh tài với học sinh toàn quốc trong cuộc thi toán mang tính cạnh tranh này.



Các em trong lớp bồi dưỡng Math Elite đã luyện thi rất tích cực cho cuộc thi kể từ tháng 9. Chúc các em may mắn nhé!